



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  
Hưỡng dẫn sử dụng

# CÓM BỔ MẮT KIDEYE

Mắt là một trong năm giác quan quan trọng, giúp con người quan sát và kiểm soát môi trường xung quanh. Có người không thể thiếu đôi mắt, đôi mắt khỏe mạnh giúp con người nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như nâng cao hiệu quả làm việc.

Thị lực của con người phát triển từ khi mới sinh ra cho đến 8 tuổi, sau đó tiến trình phát triển thị lực sẽ hoàn tất và không thể điều chỉnh dễ dàng. Tuy nhiên, có rất nhiều bậc cha mẹ không biết được con mình bị yếu thị lực hoặc đã để cho con có các sinh hoạt làm cho mắt quá căng thẳng, thậm chí có những thói quen gây hại cho mắt dẫn đến mắt bị cận thị hoặc mắc các bệnh về mắt quá sớm như xem truyền hình nhiều, tư thế học sai, sử dụng máy vi tính ở cự ly gần, hoặc học bài trong thời gian dài... Tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp phòng ngừa, khắc phục thì việc khôi phục thị lực là cực kỳ khó khăn, thậm chí có khi là mất thị lực vĩnh viễn.

Đối với người lớn, việc sử dụng đôi mắt liên tục, với tầm nhìn gần ở cường độ cao càng rồi có hại cho mắt. Ngoài ra, người lớn cần phải đôi mắt với môi trường khắc nghiệt của cuộc sống và nguy cơ suy thoái, lão hoá mắt theo lứa tuổi. Chính vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt, ngăn ngừa những yếu tố có hại cho mắt là một trong những công việc quan trọng thiết yếu mà mỗi người ở mọi lứa tuổi cần phải làm hàng ngày.

Sản phẩm KIDEYE với những hoạt chất đặc biệt bổ dưỡng cho mắt sẽ giúp phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho mắt, giúp tăng cường thị lực, giảm mỏi mắt, nhức mắt, chống lão hoá mắt. Sản phẩm thực sự thỏa mãn niềm mong đợi của người tiêu dùng, đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi trong việc phòng và ngăn ngừa suy giảm thị lực (như cận thị...) cho trẻ em đang trong độ tuổi đến trường, những người làm việc nhiều với sách vở, máy vi tính, nghiên cứu khoa học...

### Thành phần: Cho 1 gói cốm 3g:

Vaccinium myrtillus extract (Cao Việt Quất)	35mg	Vitamin E	1,5IU
Lutein	8mg	Vitamin B2	0,1mg
Vitamin C	5mg	Vitamin A	100IU
Zeaxanthin	2mg	Selen	3,5mcg
Kẽm (dưới dạng Kẽm sulfate)	2mg	Phụ liệu: đường kính, lactose, bột hương sữa vữa đủ 3g	

### Cơ chế tác dụng:

- Vaccinium myrtillus chứa anthocyanoid là chất có tác dụng làm tăng sức tổ võng mạc, do đó làm tăng khả năng dung nạp của mắt với ánh sáng, tăng cường thị lực cho mắt. Ngoài ra, Vaccinium myrtillus có tác dụng làm bền thành mạch của các mạch máu li ti trong mắt do tăng sự kết nối của các phân tử collagen, do đó tăng cường dinh dưỡng cho mắt giúp mắt không bị mệt mỏi, sáng mắt. Thành phần carotenoid trong dịch chiết Vaccinium myrtillus có tác dụng chống oxy hoá, làm vô hiệu hoá những gốc tự do làm hư hại đến võng mạc, do đó có tác dụng bảo vệ mắt, tăng cường thị lực cho mắt.
- Lutein, zeaxanthin: Lutein và zeaxanthin chính là những carotenoid có tác dụng giảm nguy cơ suy thoái hoàng điểm. Trong khi đó hoàng điểm là bộ phận giúp mắt nhận biết độ sắc nét, độ rõ của hình ảnh. Mặt khác cơ thể không tự tổng hợp được hai chất này nên sự bổ sung lutein và zeaxanthin là rất cần thiết cho sự hoạt động của mắt giúp mắt sáng, nhìn rõ. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin cũng là hai carotenoid có hoạt tính chống oxy hoá cao, có tác dụng làm tăng thị lực cho mắt, giảm sự thoái hoá mắt, mờ mắt.
- Vitamin A, C, E, B2 những vitamin có tác dụng bổ bổ dinh dưỡng cho mắt.
- Kẽm và Selen: hai khoáng chất cần thiết cho sự hoạt động của thị giác.
- Vitamin E, vitamin C, Selen cũng là những chất có tác dụng chống oxy hoá cao, có tác dụng bảo vệ mắt.

Sản phẩm KIDEYE với sự kết hợp những thành phần bổ dưỡng đặc biệt tác dụng trên mắt (anthocyanoid, carotenoid trong dịch chiết Vaccinium myrtillus, lutein, zeaxanthin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, Zinc, Selen...) sẽ giúp sáng mắt, tăng cường thị lực cho mắt, chống mỏi mắt, nhức mắt.

Ngoài ra, sản phẩm KIDEYE bao gồm các thành phần chống oxy hoá mạnh (carotenoid và flavonoid trong dịch chiết Vaccinium myrtillus, lutein và zeaxanthin, vitamin C, vitamin E, Selen...) là những chất có tác dụng bảo vệ mắt, làm giảm sự thoái hoá của mắt, ngăn ngừa sự lão hoá mắt, mờ mắt.

### Công dụng:

Giúp tăng cường thị lực, hỗ trợ chống khô mắt, mỏi mắt, mờ mắt, hạn chế sự lão hóa của mắt; giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và mắc các bệnh về mắt, giúp đôi mắt sáng khỏe.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

**Đối tượng sử dụng:** Dùng cho người giảm thị lực, nhức mắt, mỏi mắt, mờ mắt hoặc người làm việc nhiều với sách vở, máy tính có hại cho mắt.

### Cách dùng:

- Trẻ em từ 4 - 6 tuổi: Mỗi lần 1 - 2 gói, ngày 2 lần.
- Trẻ em trên 7 tuổi và người lớn: Mỗi lần 3 gói, ngày 2 lần.
- Thời gian dùng sản phẩm: Mỗi đợt là 4 - 6 tuần, hai đợt liên tiếp nên cách nhau 2 tuần.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Nhai cốm trực tiếp hoặc hoà cốm vào nước đun sôi để nguội và uống.

\* Lưu ý: Màu sắc của Cốm bổ mắt Kideye có thể dao động từ màu tím hồng nhạt đến nâu tím đậm. Đây là màu tự nhiên của thành phần Vaccinium myrtillus extract (Cao Việt Quất) có trong sản phẩm.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

**Tiêu chuẩn:** TCCS

Số BKSP: 2015/2018/BKSP

**GN** Thương nhân có quyền và chịu trách nhiệm về sản phẩm  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN**  
Số 8 Đường YPL, KCN Tân Phong, Xã Tân Phong, Huyện Tân Phong, Tỉnh Sóc Trăng  
ĐT: 0292.389281 \* Fax: 0292.389298 \* Web: giainguyenpharma.com

**VĐ** Tiếp thị & phân phối: **VIGGERPHARM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC**  
Lô B1908 - KĐT Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  
ĐT: 024.2114804 \* Fax: 024.2114804 \* Web: www.duocvietduc.com



Hỗ trợ tăng cường thị lực

Giúp đôi mắt sáng khỏe



http://www.duocvietduc.com